

V/v báo cáo trả lời ý kiến của cử tri theo báo cáo số 64/BC - HĐND ngày 13/11/2024 của HĐND huyện Bù Đăng

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Bù Đăng.

Căn cứ văn bản số 64/BC-HĐND ngày 13/11/2024 của HĐND huyện Bù Đăng về việc tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa VII.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, khảo sát tình hình thực tế, cụ thể như sau:

**1. Cử tri Trịnh Xuân Lê – thôn 6, xã Đường 10 phản ánh:** Điện lưới xóm cầu mới hiện nay chưa được hạ thế điện. Đề nghị ngành điện quan tâm sớm hạ thế đường điện để bà con nhân dân có điện sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất.

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Khu vực này có khoảng 25 hộ dân sinh sống rải rác dọc theo đường giao thông DT 760 (nhà đầu tiên đến nhà cuối cùng khoảng 2km). Các hộ này đều đã có điện lưới quốc gia sử dụng được cấp từ trạm biến áp Chuông Trâu Cầu Mới 45. Tuy nhiên, do nhân dân khu vực này sinh sống rải rác không tập trung, cách xa lưới hạ áp hiện hữu nên đã tự đầu tư đường dây phân sau điện kéo về nhà sử dụng, khoảng cách từ đường dây hạ áp ( đường dây hạ áp của ngành điện ) đến nhà các hộ dân xa nhất khoảng 1,2km.

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 1,5km lưới điện trung thế, 0,8km lưới điện hạ thế và 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA/01 trạm với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 1,22 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 49 triệu đồng/01hộ) đồng thời cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh (Cây cao su, cây Điều...) dọc theo đường dây điện dự kiến xây dựng.

Thời gian qua, Điện lực Bù Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sử dụng điện đến khách hàng. Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm được phân bổ hết sức hạn hẹp; Điện lực chủ yếu đầu tư cải tạo lưới điện hiện hữu nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và đầu tư cấp điện cho những khu vực bức thiết thuận tiện trong công tác đầu tư (giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, thỏa thuận vị trí xây dựng thuận lợi).

Trước thực trạng trên, Điện lực Bù Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện cho các khu vực này ngay được. Điện lực Bù Đăng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển phụ tải của khu vực này và báo cáo đăng ký đề xuất kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với các khu vực cần đầu tư xây dựng mới lưới điện cấp điện cho nhân dân, đề nghị UBND huyện Bù Đăng rà soát lập danh mục công trình điện cần đầu tư gửi về Sở Công Thương theo tinh thần công văn số 652/SCT-QLNL ngày 11/04/2024 về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện lực trên địa bàn tỉnh (công văn đính kèm).

**2. Cử tri Hoàng Thị Liên –thôn 2, xã Đức Liễu phản ánh:** Khu vực đường Trà Vinh, Thôn 2 thường xuyên bị mất điện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đề nghị ngành điện quan tâm sớm kiểm tra và khắc phục tình trạng trên.

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Qua kiểm tra thực tế, bà con nhân dân khu vực này hiện đang sử dụng điện được cấp từ lưới hạ áp thuộc trạm biến áp Ông Huệ 16 (công suất 1x50kVA), tuyến 473 Bù Đăng. Trong thời gian vào khoảng tháng 02, tháng 03 năm 2024 đang vào đỉnh điểm của mùa khô nên nhu cầu sử dụng điện để tưới tiêu của bà con nhân dân khu vực này ngày càng tăng dẫn đến quá tải cục bộ trạm biến áp làm bật máy cắt CB bảo vệ trạm biến áp gây gián đoạn việc cung cấp điện. Tuy nhiên, từ tháng 04/2024 đến nay, trạm biến áp trên đã vận hành cung cấp điện ổn định bình thường cho bà con khu vực này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực này, Điện lực Bù Đăng đã khảo sát, lập phương án xây dựng mới thêm 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA tại khu vực này để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của bà con nhân dân khu vực này. Hạng mục công trình trên đã được Công ty Điện lực Bình Phước phê duyệt phương án đầu tư, dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2025.

**3. Cử tri Lê Văn Vui –thôn 7, xã Bình Minh phản ánh:** *Hiện nay phân giáp ranh giữa thôn 02 và thôn 07 khu vực cống 500 có 05 hộ dân chỉ được dùng 01 đồng hồ công tơ điện khi trả tiền điện giá rất cao 5.200 đồng/KW, điện rất yếu, đã kiến nghị nhiều lần đến UBND xã Bình Minh. Đề nghị ngành điện quan tâm có giải pháp phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất của người dân.*

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh và khảo sát tình hình thực tế như sau:

Tại khu vực cử tri kiến nghị có khoảng 12 hộ gia đình, sinh sống trong các khu vườn rẫy cách xa lưới điện quốc gia (hộ gần nhất khoảng 600m và xa nhất khoảng 1200m), 100% các hộ dân trên đều đã có điện lưới quốc gia sử dụng ổn định.

Qua xác minh thực tế, hộ gia đình ông Lê Văn Vui hiện chưa lắp đặt công tơ điện từ lưới điện quốc gia mà đang tự câu kéo sử dụng nhờ đường dây sau công tơ điện với hộ gia đình ông Chu Văn Sỹ (hộ ông Chu Văn Sỹ đã ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực Bù Đăng và được cấp định mức sử dụng điện là 01 hộ, mã khách hàng PB01030034455 tại trụ điện số 50 thuộc trạm biến áp Tỉnh Nghĩa 50 tuyến 472 Bù Đăng). Qua làm việc với khách hàng Chu Văn Sỹ về việc thanh toán tiền điện thì thông tin giá điện mà các hộ phải thanh toán là 5.200 đồng/kW là không đúng sự thật mà việc thu tiền điện đang được Điện lực Bù Đăng áp dụng theo đơn giá bán lẻ điện sinh hoạt gia đình theo quy định nhà nước hiện hành.

Qua kiểm tra chất lượng điện năng tại nhà hộ gia đình ông Lê Văn Vui (cách nhà ông Chu Văn Sỹ khoảng 400m), thiết bị đo ghi nhận điện áp đo được là  $U = 229V$ , đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến của cử tri theo báo cáo số 64/BC - HĐND ngày 13/11/2024 của HĐND huyện Bù Đăng, Điện lực Bù Đăng báo cáo Thường trực HĐND huyện Bù Đăng được rõ./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT (th.01).

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Tuyên**